



Paris, ngày 3 tháng 6 năm 1995

Kính gửi anh Đinh Văn Ngọc 18630 Arminata St,  
RESEDA CA-91335 - USA

THAI VAN KIEM ( )  
Docteur Es Lettres  
DOCTEUR ORIENTALISTE  
PRESIDENT D'HONNEUR DU CENTRE  
INTERNATIONAL D'ETUDES VIETNAMIENNES  
Membre de l'Académie  
des Sciences d'Outre  
Mer à Paris



/truyền  
thông

Tôi đã nhận được thư anh viết ngày 19/5, sau đó lại nhận thêm lá thư của Tướng Trần Văn Trung, cả hai đều nói về quyển sách Việt Đạo Trong Sáng Tạo Lịch Sử của tác gia Nguyễn Anh Tuấn. Nay tôi phúc đáp anh rõ mọi việc như sau :

1) Theo lời đề nghị của Anh và của Tác gia Nguyễn Anh Tuấn, tôi đã lên Trocadero chiều ngày 1/6/95 để yết kiến Cựu Hoàng Bảo-Đại với nghi lễ rất đơn giản, sau khi tôi đã tiếp xúc bằng điện thoại với bà Công-Nương Monique sáng hôm ấy. Đứng 5 giờ chiều, tôi lên dâng Ngai quyền sách quý, có đề tặng của tác-gia, đặt trong một hộp màu lông ly qui phượng, rất là xinh đẹp và trang trọng. Ngai mở ra xem qua, tỏ vẻ hoan hỉ, rồi đặt lại trong hộp, sau đó Ngai dạy tôi như sau :

'Tôi sẽ xem kỹ. Chứ Kiem viết thư thay tôi cảm ơn tác gia Nguyễn Anh Tuấn, với lời khen ngợi nồng nhiệt của tôi'. Đồng thời tôi cũng mong mọi các nhà văn trong Nước cũng như ngoài Nước, hãy cố gắng biên soạn và trước tác những Văn Phẩm và Nghệ phẩm đượm Chân, Thiện Mỹ, nhằm bảo vệ /và phát huy nền Văn Hoá Dân Tộc Lạc-Việt. Đó là sứ mạng cao cả của Văn nhân và Nghệ nhân.'

Vậy tôi cố bổn phận đạo đạt tới qui Vi những lời ngắn gọn và quý báu của Cựu Hoàng Bảo Đại.

2) Tôi vừa mới sang Hoà Lan dự đám cưới của một người thân thích trong họ hàng, đẹp duyên với cháu họ của Tiên sinh Đông-Hồ Lâm Tấn Phác (Hà Tiên), đã cử hành trọng thể tại nhà Hàng Đại Dương Tiên Cảnh (Oceanic Paradise) ở Rotterdam, kiến tạo trên một chiếc tàu lớn, dạ tiệc đêm 3 Juin, với sự hiện diện của Ông Thị-Trưởng Rotterdam. Nhân dịp này, tôi có đọc một bài diễn từ chúc mừng Quan khách và Hai Hộ, và tôi xin gửi bài diễn từ chúc mừng để anh nhận thấy rằng trong mọi trường hợp, tôi luôn luôn nêu cao thanh thế của Cộng Đồng VNHN và của Dân Tộc Việt-Nam trên trường Quốc Tế.

3) Chiều ngày 31/5, tôi đã tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm thời Kháng Chiến và Thắng Trận 1939-45 Tại Tòa Thị Chính Quận XIII. Nhân dịp này, tôi đã giới thiệu DT Nguyễn Phước Đản (ở Hoa Kỳ sang) với ông Thị-Trưởng Jacques TOUBON, tân Tổng Trưởng Tư Pháp (Garde des Sceaux), rất quen thân với tôi từ lúc tôi mới sang Paris (1975).

4) Mấy tháng nay, tôi quả bận rộn vì việc huy động Việt Kiều Quốc Gia tham gia cuộc tranh cử Tổng Thống của Jacques-CHIRAC, kết hợp Việt-Miên-Lào-Hoa Ấn tại Đông Dương, sang Pháp tỉ nạn OS. Nay thì chúng ta đã toàn thắng. Tôi gửi kèm anh xem những thư từ trao đổi giữa các Vị Lãnh đạo Quốc Gia Pháp với chúng tôi trong thời gian qua.

5) Say hết, tôi nhớ anh chuyện đọc văn-hữu Nguyễn Anh Tuấn, tác gia Việt Đạo Trong Sáng Tạo Lịch Sử, những lời cảm ơn chân thành và những lời khen ngợi nồng nhiệt của chúng tôi. Và tôi nghĩ rằng nên nêu lên sự đóng góp của Việt Đạo vào sự sáng tạo lịch sử Văn Minh Nhân loại. Thân chúc Anh Chi và toàn gia an Khang Vạn Phước.